



คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง' 68

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง'68" ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์ราชภัฏลำปาง เพื่อชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ ลานผกากรอง ด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงาน ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ผศ.พิภพ นราแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง'68

การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย พร้อมทั้งเป็นเวทีแสดงผลงานวิชาการและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา จากหลากหลายสถาบัน

กิจกรรมเด่นภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การทดลองวิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์กว่า 12 รายการ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 2,000 คน





มร.สพ. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง



รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โดยมี นายสมศักดิ์ ทัพบุญ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พร้อมทั้งหารือแนวทางปฏิบัติงานและการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบกระบายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



โครงการแก่งต่างๆ มร.สพ. เดินหน้าสูปีที่ 2 ประชุมวางแผนขับเคลื่อน "แก่งลำปาง" สู่การสร้างโอกาสที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “การสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปาง ปีที่ 2” ณ ห้องประชุมโอฬารธรรมย์ อาคารโอฬาร โรงเรียนที่รัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงประเด็นสำคัญ คือระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการ โดย ผศ.ดร.วิทย์ เศรษฐกร อาจารย์สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอการบันทึกข้อมูลและการใช้ระบบฐานข้อมูลรายชื่อครัวเรือนยากจน สำหรับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเป้าหมาย ผศ.นราธิป วงษ์ชัน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำเสนอเรื่อง การป้อนข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล DSS นายอุเทน หินอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ นำเสนอเรื่อง ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยแก่งเพื่อวางแผนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้ข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในปีที่ 2 ให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ประชาชนในจังหวัดลำปาง



มร.สพ. ร่วมเวทีเสวนาและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง

รศ.ปรีดีต สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเวทีเสวนาและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ณ เวทีกลางกาดนั้งก้อม หนองกระเทียม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา นางมัทนา กันทาสถาองค์กรชุมชนลำปาง เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง หน่วยจัดการ Node Flagship สสส.ลำปาง กล่าวรายงาน การเสวนาในครั้งนี้ มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายสำคัญเข้าร่วม อาทิ นายไชยา พลซาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคเหนือ นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ศิริพร ปัญญาเสน ประธานเครือข่ายฟ้าใสลมหายใจคนลำปาง ดร.ขวัญนา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางมัทนา กันทา สภาองค์กรชุมชนลำปาง เครือข่ายสมัชชาสุขภาพลำปาง หน่วยจัดการ Node Flagship สสส.ลำปาง รวมถึงแกนนำชุมชน และผู้แทนจากทุกตำบล ร่วมแสดงข้อคิดเห็นภายใต้ประเด็น “การบริหารจัดการป่าพื้นที่เกษตร ลด PM 2.5 และข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด” เพื่อจัดการปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 อย่างยั่งยืน ซึ่งผลลัพธ์สำคัญ คือการต่อยอดข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดให้เกิดผลจริง ซึ่งเป็นการผลักดันนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยมี อ.ดร.พัฒนา นาคทอง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ อ.ดร.ดวงใจ พุทธรังค์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคณะทำงาน เพื่อจะสรุปผลในการนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป





มร.ลป. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและประชาสัมพันธ์หลักสูตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในคาบเรียนวิชาแนะแนว ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เพื่อแนะนำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2569 รอบแพ้นะสมผลงาน/รอบโควตา ตั้งแต่วันที่ - 19 กันยายน 2568 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 086-4215760



ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. เป็นวิทยากร การประชุมสร้างการรับรู้ แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “กรอบทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา โดยมี นางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

การประชุมครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมาย SDG4 ที่มุ่งสร้างหลักประกันให้ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เท่าเทียม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทบวงส่วนตัวชีวิตและแผนงาน พร้อมนำเสนอและเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง ตาม “แผนที่นำทาง SDG4 Roadmap” และสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา โดยมีตัวแทนจากสถานศึกษาระดับต่าง ๆ หัวหน้าหน่วยงานหรือตัวแทน จากทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน





มร.สพ. ร่วมการประชุม Net Zero Campus สัญจร ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Campus) สัญจร ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมเยื้อง 1 ชั้น 2 โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทเชิงนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา สู่เป้าหมาย Net Zero Campus”

การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ “เครือข่ายมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ระยะที่ 2” โดยเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน และเสริมพลังความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานของโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Campus)” ผศ.ดร.ณัฐณี วยศ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในมหาวิทยาลัย” และการใช้งานแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลการปล่อยและการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของเครือข่ายมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ได้มีการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในหัวข้อ “แนวทางและแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เป้าหมาย Net Zero Campus” เพื่อเสริมสร้างบทบาทของภาคการศึกษาไทยในเวทีการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน



สำนักคลังหน่วยกิต มร.สพ. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ผู้อำนวยการสำนักคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปิยะชานต์ ต่อกิตติกุล รองผู้อำนวยการสำนักคลังหน่วยกิต เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด : จังหวัดลำปาง (Credit Bank System Lampang) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำโดย ดร.ทัฬหกาญจน์ อุดลธิเรขต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษาในบริบทพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระบาท 1 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติรี ม่วงสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นพยานในพิธี

การประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง ไปสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม สร้างความร่วมมือในหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่มีหลักสูตรที่สามารถเชื่อมโยงในระบบธนาคารหน่วยกิตที่สอดคล้องกับระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ





มร.ลป. เผยยอดเงินหมุนเวียนในมทกรรม "ยิ่งยืนแพร์" กว่าแสนบาท พร้อมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่อง



ผศ.ดร.ชจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง (SE ผู้สูงอายุ) ภายใต้ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2568 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ได้มีการประชุมกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และคณะทำงาน กลไกจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1/2568 ของสมาคมสมาชิผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำปาง โดยมี นางพิศมัย คงสุริยศักดิ์ ประธานสมาคมสมาชิผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

ในการนี้ ผศ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ คณะวิจัยในโครงการ SE ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะทำงาน และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลและถอดบทเรียนในการจัดกิจกรรม “ยิ่งยืนแพร์ : มทกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ กาดนั้งก้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยโครงการวิจัย SE ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ดำเนินการร่วมกับสมาคมสมาชิผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดขึ้น

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการรายงานผลการเก็บข้อมูลรายได้ของร้านค้าผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุทั้ง 13 อำเภอ และร้านค้าเครือข่ายที่ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมกว่า 20 ร้าน มีรายได้จากการจำหน่ายกว่า 90,000 บาท อีกทั้งจากการเก็บข้อมูลการใช้จ่ายและรายได้ของผู้เข้าร่วมงานพบว่า มีเงินหมุนเวียนภายในงานกว่า 120,000 บาท อีกทั้ง ยังพบว่าผู้ประกอบการเครือข่ายผู้สูงอายุบางชุมชน/อำเภอ ได้รับบอเดอร์จากลูกค้าเพื่อสั่งผลิตสินค้าภายในงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหารือแนวทางและกิจกรรมยิ่งยืนแพร์ฯ ซึ่งกำหนดจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยในเดือนกันยายนจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 ณ กาดนั้งก้อม และจะจัดให้มีการประกวดแข่งขันการทำอาหารถิ่นแต่ละอำเภอภายใต้ธีม “อาหารเด่น ลิลาเด็ด” จากฝีมือผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง อีกด้วย

มร.ลป. ดำเนินการบันทึกเทปจัดทำวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการ บันทึกเทปวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร จันทร์มา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมบันทึกเทปวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้กล่าวถึงความประทับใจในการทำงาน พร้อมทั้งฝากข้อคิดในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมดอกปีป ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจตุพร จันทร์มา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
2. ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผศ.สรวิชญ์ บุญวุฒิ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
4. นายไพโรจน์ ปานะไพบูลย์ บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางจรรยา ทะปะละ บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
6. นางมณี ตาจิน บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี
7. นางทองเพชร กาวิละ บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
8. นายประณิต เครืออ่อน บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี
9. นางปัญญา อินันชัย บุคลากรสังกัดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กำหนดจัดงานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “คะนึ่งนิจ” ในวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยภาคเช้าเวลา 09.19 น. กำหนดเป็นพิธีสืบทอด ศาลาพระพุทธรูปที่หายากย สวนสามสอ และในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป กำหนดจัดงานมุทิตาจิต แต่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ หอประชุมจันทร์พนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอเชิญชวนโดยทั่วกัน





สอบฟรี

สอบวัดทักษะดิจิทัล

สำหรับนิสิตศึกษาทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

Digital Literacy สำหรับนิสิตศึกษาทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

SDU 1	วันที่ 9 ก.ค. 2568	SDU 7	วันที่ 20 ส.ค. 2568
SDU 2	วันที่ 16 ก.ค. 2568	SDU 8	วันที่ 27 ส.ค. 2568
SDU 3	วันที่ 23 ก.ค. 2568	SDU 9	วันที่ 3 ก.ย. 2568
SDU 4	วันที่ 30 ก.ค. 2568	SDU 10	วันที่ 10 ก.ย. 2568
SDU 5	วันที่ 6 ส.ค. 2568	SDU 11	วันที่ 17 ก.ย. 2568
SDU 6	วันที่ 13 ส.ค. 2568	SDU 12	วันที่ 24 ก.ย. 2568

ลงทะเบียนสอบ

ติดต่อสอบถาม 063-7979636

ขอเชิญ บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม

อบรมหลักสูตรออนไลน์

Canva Zero to Hero

จากมือใหม่สู่ผู้สร้างสื่อสุดดูล ใน 1 วัน

ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

23 สิงหาคม 2568

เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ขยายเวลาลงทะเบียน 22 ถึง 25 ส.ค. 2568

ติดต่อสอบถาม 063-7979636

ลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2569

รอบเพิ่มคะแนน/รอบโควตา

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25 ก.ย. 68
- สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ 27 ก.ย. 68
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 3 ต.ค. 68
- รายงานตัว/ชำระเงิน 8 - 14 ต.ค. 68

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 68

สมัครออนไลน์

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

reg.lpru.ac.th/Admission/

ติดต่อสอบถาม : 086-4215760 ในวันเวลาราชการ

บัณฑิตรายงานตัว

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ

18 สิงหาคม - 3 กันยายน 2568

เว็บไซต์สำหรับรายงานตัวบัณฑิต

<http://muangkham.lpru.ac.th/cai/congrat2568/>

สอบภาษาอังกฤษ TOEIC

สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

รอบสอบวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568

ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ลงทะเบียน 08:00-08:30 น. | เวลาสอบ 09:00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2568

อัตราค่าสอบ	นักศึกษา มร.ส.ป.	บุคลากร มร.ส.ป.
1,000 บาท	1,000 บาท	1,300 บาท
2,050 บาท	2,050 บาท	2,050 บาท

สมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2568

No Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งดรับ งดให้ของขวัญ

และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาส และทุกเทศกาล

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง